



คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ

Constitution Drafting Commission (CDC)

ฉบับที่ ๑๕ วันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันพุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมงบประมาณ

นายอมร วาณิชวิวัฒน์ โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ขอนำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ในการประชุมครั้งที่ ๑๕ วันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ และครั้งที่ ๑๖ วันพุธ ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓ ดังนี้

เรื่องที่หนึ่ง พิจารณาร่างรัฐธรรมนูญฯ (ต่อเนื่อง) (พิจารณาเมื่อวันอังคาร ที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นร่างที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาความในหมวด .. หน้าที่ของรัฐ (ต่อเนื่อง) สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

๑. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการให้ประชาชนชาวไทยได้รับบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

๒. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐต้องให้ความคุ้มครองแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมและได้รับการพัฒนา

๓. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐต้องคุ้มครองและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รัฐต้องระมัดระวังผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน สิ่งแวดล้อม และต้องเยียวยาความเดือดร้อนอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

๔. บทบัญญัติที่กำหนดให้ในการดำเนินการใด ๆ ของรัฐ หากมีผลกระทบต่อความสงบสุข สุขภาพ หรือวิถีชีวิตของประชาชน ชุมชน หรือสิ่งแวดล้อม รัฐต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องด้วย

๕. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐต้องจัดมาตรการในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคให้เกิดความเป็นธรรม

๖. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยการเงินการคลัง เพื่อให้ฐานะทางการเงินการคลังมีเสถียรภาพและมั่นคงยั่งยืน

๗. บทบัญญัติที่กำหนดให้รัฐต้องมีและใช้มาตรการและกลไกทั้งปวงเพื่อจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

ต่อมา ที่ประชุมได้พิจารณาร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งเป็นร่างที่คณะอนุกรรมการยกร่างบทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้จัดทำขึ้นตามแนวทางที่ได้รับมอบหมาย โดยได้พิจารณาความในหมวด.. แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ซึ่งรัฐบาลจะดำเนินการใดขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้ หากรัฐดำเนินการขัดกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐจะสามารถเป็นเหตุฟ้องร้องได้ แต่ทั้งนี้ก็จะฟ้องร้องให้รัฐต้องดำเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐไม่ได้

อนึ่ง การพิจารณารายละเอียดสามารถนำกลับมาพิจารณาทบทวนได้อีก โดยอาจมีการพิจารณารายละเอียดได้ตามความเหมาะสม ซึ่งหากมีความชัดเจนในการพิจารณาแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

เรื่องที่สอง พิจารณาเรื่อง “กระบวนการและระบบเลือกตั้ง” (เพิ่มเติม)

(พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘)

ที่ประชุมได้พิจารณาโดยเห็นว่าหลักการสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งคือ “การทำให้ประชาชนเป็นใหญ่และคะแนนเสียงทุกคะแนนต้องมีความหมาย” โดยหลักการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อทำให้ประชาชนทุกคนมีความกระตือรือร้นในการไปลงคะแนน อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณา และหากประเด็นดังกล่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้ว โฆษกกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะนำมารายงานให้ทราบในคราวต่อไป

เรื่องอื่น ๆ

กำหนดให้มีการประชุมครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมงบประมาณ ชั้น ๓ อาคารรัฐสภา ๓

จัดทำและเผยแพร่โดย
ทีมงานโฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘
ข้อมูล ณ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา